



ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ตามประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึง วันศุกร์ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ คณะนิติศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ และขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเขียนบทความตามหัวข้อที่คณะฯ กำหนดมีรายละเอียดดังนี้

ประจำศูนย์ลำปาง

นางสาวธิดา ผจญอรทัย

หัวข้อบทความ เรื่อง การป้องกันตนเองในกฎหมายระหว่างประเทศ

บทความที่กำหนดให้เขียนจะต้องมีจำนวนไม่เกิน ๑๕ หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมบรรณานุกรม) พิมพ์ด้วยอักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ พอยท์ เอกสารต้องทำการกั้นหน้า-หลังมีความกว้างขนาด ๑ นิ้ว มีการอ้างอิงเอกสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยจัดทำตามรูปแบบของการเขียนบทความทางวิชาการของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (<https://shorturl.asia/pNWw5>) และคณะนิติศาสตร์จะนำบทความทางวิชาการไปตรวจการคัดลอกงานวิจัยด้วยโปรแกรม TURNITIN

๑. กำหนดวันส่งบทความ และแจ้งหัวข้อทดสอบ พร้อมเอกสารประกอบการทดสอบ

ผู้สมัครสอบจะต้องส่งบทความทางวิชาการ (สำเนา ๑๐ ชุด) และ แจ้งหัวข้อทดสอบ พร้อมกับส่งเอกสารประกอบการทดสอบ (สำเนา ๑๐ ชุด) พร้อมทั้งส่งไฟล์ดังกล่าวทั้งไฟล์ .doc และ .pdf โดยส่งมาทางอีเมล lawhr@tu.ac.th ให้กับงานบุคคลและธุรการศูนย์กฎหมาย (นางสาวอรรณวรรณ แต่นวกุล โทรศัพท์ ๐-๒๖๙๖-๕๑๐๔ หรือ ๐-๒๖๙๖-๕๔๐๘) คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในเวลาราชการ หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่งานบุคคลและธุรการศูนย์กฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่ ๙๙ หมู่ ๑๘ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๑ **ภายในวันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗** โดยพิจารณาจากการประทับตราไปรษณีย์

๒. กำหนดวัน เวลา และสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการทดสอบความรู้ผู้สมัครในหัวข้อที่เขียนบทความทางวิชาการ

วันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมจิตติ ดิงศภัทย์ คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์

๓. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ และมีสิทธิเข้ารับการทดสอบสอบ

วันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยผู้ผ่านการเขียนบทความและผ่านการสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๗๐ จึงจะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบสอบ

๔. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทดสอบสอบ

วันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมจิตติ ดิงศภัทย์ คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์และถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์

ผู้เข้าสอบใช้เวลาในการทดสอบสอบไม่เกิน ๑๕ นาที ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบสามารถใช้สื่อการสอนได้ หากประสงค์ อาทิ โปรแกรมการนำเสนองาน เช่น Microsoft PowerPoint โดยจะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่คณะฯ จัดให้ หรือผู้เข้าสอบจะนำเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาใช้ในการทดสอบสอบก็ได้

๕. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

ภายในวันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ทาง www.law.tu.ac.th โดยผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนการทดสอบหรือประเมินความรู้ความสามารถในแต่ละวิธีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของคะแนนเต็ม และต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของคะแนนรวมทั้งหมด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ปกป๋อง ฝรังค์

(รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป๋อง ศรีสินท์)

คณบดีคณะนิติศาสตร์